



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๕๗๙

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ขอความร่วมมือร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19	สยามรัฐ มติชน matichon siamrath thaipbs mcot news.ch๗ dailynews springnews thejournalistclub naewna tnnthailand mgronline thestandard thebangkokinsight thairath nationtv infoquest springnews thaipbs chmplus thejournalistclub	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุจากที่ ศบค.ปรับมาตรการให้ห้าง/ร้าน สถานประกอบการเปิดให้บริการได้ โดยร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มให้บริการนั่งรับประทานอาหารในร้าน ได้ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น. และห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๔ กทม.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตาม มาตรการ ดังนี้ (๑) ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีห้องปรับอากาศ หรือร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกันให้จัดที่นั่งรับประทานในร้านไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่งปกติ (๒) พื้นที่เปิดที่อากาศระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้จัดที่นั่งรับประทานในร้านไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของจำนวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและ ผู้รับบริการใช้บริการตามที่กำหนดและรักษาระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ หากพบการละเลยและฝ่าฝืนจะมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด	- สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่มปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
๒	กทม.เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนในสังกัดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง อายุ ๑๒-๑๘ ปี ๒๑ ก.ย.นี้	แนวหน้า ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ mgronline thainews sanook isranews js๑๐๐ khaosod thansettakij thebangkokinsight newtv topnews one๓๑ moneyandbanking plewseengern siamrath pptvhd๓๖ dailynews komchadluek naewna tnnthailand	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้สำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัด กทม.อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย โดยสำรวจผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและมีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค ดังนี้ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงกลุ่มอายุ ๑๒-๑๓ ปี น้ำหนัก ๗๐ กิโลกรัม กลุ่มอายุ ๑๓-๑๕ ปี น้ำหนัก ๘๐ กิโลกรัม กลุ่มอายุ ๑๕-๑๘ ปี น้ำหนัก ๙๐ กิโลกรัม และผู้ที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ (๑) โรคอ้วน มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น (๒) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หอบหืดที่มีอาการปานกลาง หรือรุนแรง (๓) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (๔) โรคไตวายเรื้อรัง (๕) โรคเมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (๖) โรคเบาหวาน และ (๗) กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาท อย่างรุนแรงและเด็กที่มีพัฒนาการช้า เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ โดยลงทะเบียนแจ้ง	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนในโรงเรียน สังกัด กทม.กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง อายุ ๑๒-๑๘ ปี	- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ สำนักการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนในโรงเรียน สังกัด กทม. กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง อายุ ๑๒-๑๘ ปีให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thairath board.postjung twitter.com/onenews๓๑ twitter.com/BrightTodayTh twitter.com/knewsonline twitter.com/Offchainon	ความประสงค์ผ่าน QR Code ระหว่างวันที่ ๖-๘ ก.ย.๖๔ ทั้งนี้ นักเรียนที่จะฉีดวัคซีนต้องได้รับการประเมินจากแพทย์และมีเอกสารรับรองการเจ็บป่วย นอกจากนี้ สำนักอนามัยได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนให้บริการฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี ทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะประชุมหารือแนวทางร่วมกันในวันที่ ๙ ก.ย.๖๔		
๓	กทม.ทดลองเปิดใช้ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช	เดลินิวส์ ข่าวสด khaosod dailynews	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพ.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการต่อเชื่อมสะพานอรุณอมรินทร์ ในส่วนทางยกระดับข้ามแยกศิริราชถึงหน้ากรมอุทการเรือว่า กทม.ได้ทดลองเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด ๒ ช่องจราจรไป-กลับ เพื่อช่วยระบายรถทางตรงจากข้ามแยกศิริราชมุ่งหน้าไปกรมอุทการเรือ รวมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้ทางทราบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ปริมาณรถยังไม่มาก อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการปรับปรุงสะพานอรุณอมรินทร์ยังไม่แล้วเสร็จ เหลือปรับปรุงทางลงจากสะพานไปยังสถาบันการแพทย์สยามินทรราชธิราช และขยายผิวจราจรทางกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดอมรินทรารามขนาด ๑ ช่องจราจร คาดจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย.นี้	<u>ด้านบวก</u> - ทดลองเปิดใช้ทางยกระดับข้ามแยกศิริราชถึงหน้ากรมอุทการเรือ เพื่อช่วยระบายรถทางตรงจากข้ามแยกศิริราชมุ่งหน้าไปกรมอุทการเรือ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการต่อเชื่อมสะพานอรุณอมรินทร์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตั้งป้ายแจ้งเตือนประชาชนขับด้วยความระมัดระวังระหว่างที่เปิดใช้เส้นทางชั่วคราว
๔	กทม.ตั้งตู้ปันสุขที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยและศูนย์กีฬาในสังกัด	มติชน dailynews mgronline prbangkok	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กทม. กล่าวหลังตรวจการจัดตั้งตู้ปันสุขที่ศูนย์กีฬาประชาชนิเวณศน์ เขตจตุจักร ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน และศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตคลองสามวาว่า ผว.กทม.มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) ได้จัดตั้งตู้ปันสุข ๒๘ แห่ง ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ๑๕ แห่ง ศูนย์กีฬาในสังกัด ๑๒ แห่ง และพิพิธภัณฑิ์เด็กกรุงเทพมหานคร (แห่งที่ ๑) จตุจักร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปเป็นส่วนกลางให้ผู้ขาดแคลนหยิบใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ อาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม น้ำดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ สวท.จะตั้งตู้ปันสุขให้บริการอย่างต่อเนื่องและเติมเครื่องอุปโภคบริโภคทุกวัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่มารับสิ่งของให้หยิบไปแค่พอใช้ เพื่อให้มีสิ่งของเพียงพอสำหรับผู้เดือดร้อนท่านอื่นต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ตั้งตู้ปันสุขที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์กีฬาและพิพิธภัณฑิ์เด็ก กทม.รวม ๒๘ แห่ง เพื่อช่วยเหลืแบ่งเบาภาระและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมโครงการตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลืประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมแจ้งช่องทางติดต่อร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	กทม.ติดตามการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม เขตลาดกระบังและหนองจอก	fm๙๑bkk twitter.com/fm๙๑	- นายจิต ชัชวานิชย์ รป.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม เขตลาดกระบังและหนองจอก รวมทั้งวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบัง บริเวณซอยร่มเกล้า ๒๕/๕ ซอยลาดกระบัง ๕๒ แยก ๒ หมู่บ้านสุภาวีย์ แขวงทับยาว หมู่บ้านคาริเบียนโฮม แขวง ลำปลาทิว และหมู่บ้านพาราไดซ์ ซอยร่มเกล้า ๑๙ (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว) นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณซอยลาดกระบัง ๕๒ แยก ๒ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	<u>ด้านบวก</u> - เร่งติดตามการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง และหนองจอก จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ กรมรังสิตแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันน้ำท่วม และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
๖	กทม.จัดเทศกาลชมดอกไม้ กรุงเทพฯ "วันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี"	เดลินิวส์ bltbangkok khaosod	- นายวิรัตน์ มนัสสนิพนธ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า กทม.จัดเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ (Bangkok Flora Festival) ภายใต้แนวคิด "วันดอกไม้บานที่สวนลุมพินี" ที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เปิดให้ประชาชนเข้าชมและพักผ่อนพร้อมเก็บภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึก ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค.๖๔ เทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเต็มสี่ส้น ให้สวนสวย ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ที่ให้ดูแลอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมพัฒนาพื้นที่ภายในสวนสาธารณะให้เป็นสวนดอกไม้ตามฤดูกาล ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความร่มรื่นและสวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่มาเที่ยวชมเทศกาลชมดอกไม้ รวมถึงใช้บริการออกกำลังกายในสวนสาธารณะของ กทม.ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	<u>ด้านบวก</u> - จัดเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ (Bangkok Flora Festival) สวนลุมพินี ให้ประชาชนได้ชมและพักผ่อน - พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนสาธารณะให้สวยงาม	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าชมเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพฯ (Bangkok Flora Festival) ที่สวนลุมพินี รวมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
๗	บูรณาการความร่วมมือดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กพิการทางสติปัญญา	innews	- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กล่าวกรณีนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย แนะนำแนวทางดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและเด็กพิการทางสติปัญญา เนื่องจากขณะนี้พบเด็กกลุ่มดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นว่า กทม.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) สำหรับกลุ่มเด็กทั่วไปที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) เขตดุสิต รองรับผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง ๘-๑๕ ปี และมีผลตรวจ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาตามระดับของอาการ	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ที่ติดเชื้อ โควิด-19		<p>รับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต คัดแยกผู้ป่วยออกจากบ้าน โดยคัดกรองจากศูนย์เอราวัณ เมื่อพบกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จะประสานฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตที่ผู้ป่วยมีที่พักอาศัยอยู่ที่เขตนั้น นำส่งไปยังศูนย์พักคอยฯ เพื่อคัดกรองอาการและดูแลในเบื้องต้นจากกุมารแพทย์จิตอาสา</p> <p>- ส่วนกลุ่มเด็กเปราะบางและเด็กพิการทางสติปัญญา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สยามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว รองรับเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญา ออทิสติก สมาธิสั้น และบกพร่องการเรียนรู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๒-๒๕ ปี พร้อมสมาชิกในครอบครัว อายุไม่เกิน ๖๐ ปี ที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีผลการตรวจโควิด-19 ด้วย ATK เป็นบวก มีอาการระยะเริ่มต้นในระดับสีเขียว สามารถสื่อสารได้เข้าใจ และสมาชิกในครอบครัวดูแลเด็กได้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๑๐๐ เตียง</p> <p>- กทม.ยังร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 พิกัดทางสายตา (Community Isolation for the Blind : CIB) บริเวณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เขตราชเทวี เพื่อรองรับผู้ป่วยพิการทางสายตาที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการระยะเริ่มต้นในระดับสีเขียว สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๗๑ เตียง ขยายศักยภาพรองรับได้สูงสุด ๗๕ เตียง มีทีมแพทย์จาก รพ.รามธิบดี และศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ มักกะสัน เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย</p>		ที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาตามระดับของอาการ พร้อมแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนและช่องทางการติดต่อขอเข้ารับการรักษา
๘	กทม.-สธ. ร่วม ๕ ภาควิ เชื่อมต่ ฐานข้อมูล ผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ- ปริมณฑล รักษาแบบ ไร้รอยต่อ	matichon siamrath naewna mcot thai post thailand plus acnews mgronline moneyandbanking thejournalistclub twitter.com/Health UpdateTh	<p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังเป็นประธานและสักขีพยานการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมต่อดูแลข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยและฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กทม. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และภาคประชาสังคมว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง ๖ หน่วยงานจะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการจัดรถ/อับเขตสถานะรับ-ส่งผู้ป่วย ติดตามอาการ/ปรึกษาแพทย์ด้วยระบบ Telemedicine (Telemedicine) ผ่าน API (Application Programming Interface) เดียวกันทั้งหมด สามารถรับส่งข้อมูลข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยระบบดังกล่าว</p>	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือเชื่อมต่อดูแลข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในกรุงเทพฯ ปริมณฑล	- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การ ประสานความร่วมมือเชื่อมต่อดูแลข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>จะนำไปใช้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่เข้าระบบ Home Isolation และ Community Isolation หรือตามมาตรการแยกกักตัวประเภทอื่น ๆ ที่ สธ.ประกาศด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังใช้ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนข้อมูล โดยผลดีของการเชื่อมโยงระบบจะทำให้ข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทุกหน่วยงานมีอยู่เข้ามาสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารจัดการนำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้าน/ในชุมชน ลดปัญหารายชื่อซ้ำซ้อนและตกหล่น บริหารจัดการรับ-ส่งต่อผู้ที่มีอาการมากไปรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาตามแนวทางเวชปฏิบัติได้ทันท่วงที ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์